

อาหารปลอดภัยด้วยรังสี



!! มีทุกวันนี้คนทั่วไปจะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ของอาหารการกินมากขึ้น แต่ก็ยังมีผู้ป่วยสูงอายุและเด็กเสียชีวิตจากอาการ ท้องร่วงและอาหารเป็นพิษอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากในอาหารที่วางขายอยู่ ทั่วไปนั้นบางครั้งยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ และมักมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโรค รวมไปถึงพยาธิหลากหลายชนิด และแม้ว่าจะมีการนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้เพื่อ กำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ในอาหารเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร้อน การแช่แข็ง หรือ การใช้สารเคมี แต่ก็ยังไม่อาจกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ได้ 100 % อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำลายเชื้อร้ายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็น ที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ประเทศ นั่นคือ "วิธีการฉายรังสี"

เมื่อพูดถึงรังสีกับอาหารแล้ว หลายคนเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะไปด้วกันแน่ แต่ความจริง การฉายรังสีอาหารก็ไม่ต่างจากการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่นที่เราคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น เป็นการตากแห้ง การอบ ย่าง หรือแม้แต่การใช้เตาไมโครเวฟ ทั้งนี้เพราะทุกวิธีที่กล่าว มาล้วนเป็นการใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสิ้น รังสีที่นำมาใช้ในการถนอม อาหารคือ รังสีแกมมา ซึ่งเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความยาวคลื่นสั้นทำให้มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านไปในวัตถุสูงมาก สามารถใช้ทำลายแบคทีเรีย และเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายในอาหารได้ ข้อดีของการถนอมอาหารด้วยรังสี คือ สามารถใช้ได้กับอาหารที่บรรจุในหีบห่อเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ การฉายรังสีอาหาร ยังไม่ทำให้คุณค่าของอาหารสูงขึ้น ทำให้รสชาติของอาหารไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เมื่อเรานำอาหารไปฉายรังสี รังสีจะไปทำลายกับยีสต์และรบกวนการแบ่งเซลล์ ของสิ่งมีชีวิตเป็นผลให้จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และพยาธิชนิดต่าง ๆ ไม่สามารถ มีชีวิตอยู่ได้ และด้วยคุณสมบัติดังกล่าวรังสีจึงสามารถใช้กำจัดไข่เห็บตัวแมลงที่อาจ ติดมาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวหรือในขณะที่เก็บรักษาผลผลิต เพื่อร่อนนำไปจำหน่ายได้อีกด้วย ทั้งนี้อาหารที่ผ่านการฉายรังสี ตามปริมาณที่เหมาะสมจะไม่เกิดการดกค้างหรือเป็นอันตรายต่อ ผู้บริโภคแต่อย่างใด เปรียบเหมือนกับการทำหมันแต่เดียว ที่เรา ต้องนำหนูไปตากแดด แน่นนอนว่าเนื้อหนูต้องได้รับการถ่ายเท ความร้อนจากดวงอาทิตย์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนูชิ้นนั้นจะ ต้องกลายเป็นดวงอาทิตย์ไปด้วย เช่นเดียวกับการฉายรังสี อาหารซึ่งเป็นเพียงการนำอาหารที่บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ เรียบร้อยแล้วไปผ่านรังสีในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งรังสีก็จะวิ่ง ผ่านเข้าไปในเนื้ออาหารนั้น ๆ ส่งผลให้เชื้อโรคและพยาธิใน อาหารถูกทำลาย บางส่วนของรังสีก็จะวิ่งทะลุผ่านออกไป





โดยไม่เกิดการตกค้างในเนื้ออาหารแต่อย่างใด ทั้งนี้วิธีการถนอมอาหารด้วยรังสี เป็นวิธีที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแล้วว่ามี ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ มากกว่า 40 ประเทศ ให้การรับรองและยอมรับอาหารฉายรังสี ทั้งนี้รวมทั้งประเทศไทยเราด้วย

การฉายรังสีอาหารไม่เพียงแต่จะมีความปลอดภัย แต่ยังเป็นวิธีที่มี ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคและพยาธิสูงกว่าวิธีอื่น ๆ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของรสชาติ เหมือนการถนอมอาหารด้วยความร้อนหรือการแช่แข็ง และ ไม่เกิดสารตกค้างเหมือนการถนอมอาหารด้วยสารเคมี เป็นผลให้หลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศในยุโรป ให้การยอมรับและนำวิธีการนี้มาใช้ กันอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยเองก็มีโรงงานฉายรังสีอาหารทั้งของภาครัฐและ



เอกชนเปิดให้บริการอยู่ จำนวน 4 แห่ง ในส่วนของภาครัฐคือ "ศูนย์ฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร" สังกัดสำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงให้บริการแก่หน่วยงาน ภาครัฐเท่านั้น แต่ยังเปิดบริการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ให้กับ เอกชนที่สนใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่มารับการฉายรังสีเป็น ประเภท เครื่องเทศ สมุนไพร แหนม และแฮม เป็นต้น โดยอาหารที่ผ่านการฉายรังสีต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว และต้องแจ้งชื่อ และที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้ฉายรังสี และวัน เดือน ปี ที่ฉายด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 103

(พ.ศ. 2529)

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศของเรา ทำให้ประชาชน ชาวไทยมีโอกาสได้รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรค และพยาธิ มากขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการฉายรังสีอาหารและผลิตผล การเกษตรที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศ และนี่คืออีกหนึ่งในอรรถประโยชน์ ของพลังงานนิวเคลียร์ที่อยู่ใกล้ตัวจนท่านผู้อ่านอาจคาดไม่ถึง



สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มงานถนอมอาหารด้วยรังสี
โทร. 0-2562-0113 หรือสนใจรับบริการติดต่อ
ศูนย์ฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
โทร. 0-2577-4167-8